



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วถือว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลา ที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อ ในประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) โปรดนำหลักฐาน ได้แก่ เอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น ๔ กรมชลประทาน (สามเสน) หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๖๙ ๓๕๙๙ ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) จะประกาศรายชื่อผู้สมัครฯเพิ่มเติมต่อไป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ <http://www.rid.go.th> หัวข้อ “รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป” และ <http://rid.job.thai.com> ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะไม่สามารถเข้ารับการเลือกสรรฯ ในครั้งนี้ได้

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร รวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ข้างต้น กรมชลประทานจะตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบสมัครและเอกสารที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเท่านั้น กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศรับสมัคร กรมชลประทานจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างหรือเรียกจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล)
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)